

ที่ ศธ ๐๒๑๐.๕๖/๑๐๐๕



สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต
ถนนดำรง ภก ๘๓๐๐๐

๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ

เรียน ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทุกแห่ง

ด้วย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานภายใต้สังกัดสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับต่างๆ เพื่อร่วมบูรณาการการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในการนี้ สำนักงาน กศน. ขอเรียนว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีศูนย์อำนวยการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ และมีทีมปฏิบัติการเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัยในระดับพื้นที่โดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform : TPMAP) เป็นเครื่องมือหลักในการดำเนินงาน โดยมีแนวทางการขับเคลื่อนการจัดและพัฒนาคนทุกช่วงวัยบนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ได้แก่ ๑) เติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP ให้ครอบคลุมทุกประเด็นการพัฒนาทุกมิติ และทุกพื้นที่ในประเทศ ๒) ร่วมแก้ไขปัญหาในระดับบุคคล/ครัวเรือนหาเป้าหมายวิกฤตและเยี่ยมบ้าน (Knock Knock) โดยใช้ระบบ TPMAP ๓) ร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาคนอย่างยั่งยืน โดยใช้ระบบ TPMAP และ ๔) ร่วมติดตามตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้ระบบ TPMAP พร้อมทั้งมีแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว สำหรับการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ประกอบด้วย ๔ แนวทาง ดังนี้

๑. การตรวจสอบข้อมูล ทีมปฏิบัติการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนเป้าหมาย ๓ ประเภท ได้แก่ ๑) เป้าหมายในระบบ TPMAP ๒) กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากระบบ TPMAP (Exclusion error) ๓) กลุ่มคนเปราะบาง โดยได้รับการรับรองผลการตรวจสอบข้อมูลครัวเรือนจากคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) และคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) เรียบร้อยแล้ว

๒. การกำหนด...

๒. การกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับครัวเรือนเป้าหมาย (แผนครัวเรือน) โดยใช้ปฏิบัติการ ๔ท ได้แก่ ทศนคติ ทักษะ ทรัพยากร และทางออก ในการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นข้อมูลให้ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) ใช้ในการดำเนินการต่อไป

๓. การบูรณาการแก้ไขปัญห ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (ศจพ.อ.) บูรณาการให้ความช่วยเหลือเป้าหมายโดยกระทรวง/หน่วยงานในพื้นที่ที่มีภารกิจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือตามสภาพปัญหา และจัดทำโครงการสำหรับการแก้ไขปัญหในระยะต่อไป

๔. การติดตามรายงานผล ลงพื้นที่รายครัวเรือน เพื่อติดตามครัวเรือนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด (Intensive Care) พร้อมบันทึกกิจกรรมช่วยเหลือในระบบ Logbook ทุกครั้ง

เพื่อให้การดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

ในการนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดภูเก็ต ขอให้ท่านสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับพื้นที่ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวกนกอร มากนคร)

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอกะทู้

รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดภูเก็ต

งานการศึกษาต่อเนื่อง

โทร. ๐ ๗๖๒๒ ๑๘๐๑

โทรสาร ๐ ๗๖๒๒ ๓๓๐๘